

Source :

ทีเอ็นเอ็น

E0383201

Date : 1-7 พ.ย. 2560

Page : 3,31

No :

# 'PSTC' งบปีหน้า ระบุ พัง 100% อัปกำลังผลิต-รุกโรงไฟฟ้าขยะ

**ทีเอ็นเอ็น** - บอสใหญ่ PSTC ลั่นผลงานปี 2561 ร้อนแรง พัง 100% หลังเก็บเกี่ยวผลจากการลงทุนบิกแก๊ส เดินหน้าอัปกำลังผลิตโรงไฟฟ้าเพิ่มอีก 7.6 เมกะวัตต์ ส่งซิกมีลั่นปิดดีลโรงไฟฟ้าขยะครึ่งแรกปี 2561 ใส่เกียร์ซิงบิกโปรเจกต์กว่า 800 ล้านบาท คาดสรุปเร็วๆ นี้

นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ผู้ออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม รวมถึงผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกที่ครอบคลุม ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวมวล พลังงานลมและพลังงานขยะ เปิดเผยว่า **→ ยับดอทบี31**



พระนาย กังวาลรัตน์

คาดการณ์ทางรายได้ในปี 2561 มีโอกาสจะเติบโตถึง 100% หากบริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการเข้าลงทุนบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมพลังงานและจำหน่ายเชื้อเพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ งานซ่อมบำรุงสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น โดย PSTC เข้าถือหุ้น 51% มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,350 ล้านบาท ประกอบกับภาพรวมธุรกิจปกติ และธุรกิจพลังงานยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง

### ● รายได้ทะยานเท่าตัว

"ทิศทางรายได้ปีหน้าอาจจะเติบโตได้ 100% หรือมีการเติบโตได้เท่าตัว เมื่อเทียบกับสิ้นปีนี้ เพราะเราจะมีกำไรรับรู้ได้จากบิ๊กแก๊ส ธุรกิจเดิม ธุรกิจพลังงานเข้ามา ซึ่งรายได้จากพลังงานน่าจะเพิ่มขึ้นอีก 30-50% จากกำลังการที่มากขึ้น ส่วนบิ๊กแก๊สปีหน้าคาดว่าจะรายได้จะทำได้ถึง 2,400-2,500 ล้านบาท เราจะมีกำไรได้เข้ามาตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงธุรกิจเดิมที่ยังรองานใหญ่ ดังนั้นคาดว่าจะปีหน้าจะมีการเติบโตที่ดีต่อจากปีนี้ โดยคาดการณ์จะได้เติบโตตามเป้าหมายมีรายได้ราวๆ พันล้านบาท" นายพระยา กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในปีหน้า หรือปี 2561 บริษัทคาดการณ์ธุรกิจปกติ หรือธุรกิจจำหน่าย ติดตั้งระบบจ่ายไฟจะเติบโตต่อเนื่องจากปีนี้ เบื้องต้นคาดว่าจะเติบโตราว 20-25% จากงานในมือที่มีอยู่ราว 200 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาในช่วงต้นปีเป็นต้นไป อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างรอผลประมูลงานใหม่อีกราว 800 ล้านบาท คาดจะสรุปผลใน 1-2 สัปดาห์หน้า หากได้งาน จะช่วยให้อัตราการเติบโตของธุรกิจปกติเติบโตได้ถึง 100%

### ● COD โรงไฟฟ้าเพิ่ม

ขณะที่ธุรกิจพลังงานบริษัทจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าเพิ่มทั้งหมด 7.6 เมกะวัตต์

จากสิ้นปี 2560 COD ที่ 30 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าใหม่ที่เพิ่ม COD แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวภาพ 5.6 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 2 แห่ง กำลังการผลิตแต่ละ 1 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกันบริษัทคาดการณ์ระหว่างปี 2561 อาจจะมีกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม หากบริษัทเจรจาและสรุปแผนการเข้าลงทุนโรงไฟฟ้า ชยะชุมชนและชยะอุตสาหกรรมได้สำเร็จ เบื้องต้นบริษัทต้องการเข้าลงทุนแต่ละโครงการ โดยถือสัดส่วนหุ้นมากที่สุด ทั้งนี้คาดว่าจะสรุปแผนการลงทุนได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2561 แต่จำนวนเมกะวัตต์ของแต่ละโครงการยังไม่สามารถเปิดเผยได้

ด้านเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ และการเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมจะมาจากเงินกู้สถาบันทางการเงิน โดยคาดว่าสิ้นปี 2560 หากบริษัทสามารถเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้สำเร็จ คาด D/E จะลดลงต่ำกว่า 0.5 เท่า และจะทำให้มีความสามารถกู้เงินจากสถาบันทางการเงินได้อีกมาก

### ● เพิ่มทุนตามแผนงาน

นายพระยา กล่าวต่อว่า สำหรับแผนการเพิ่มทุนยังคงเดินหน้าตามแผนที่วางไว้และคาดว่าจะไม่มีปัญหาในกระบวนการเพิ่มทุนแต่อย่างใด อนึ่งคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 265 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 491 ล้านบาท เป็นจำนวน 756 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2,650 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่

เกิน 2,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.72 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,440 ล้านบาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงจำนวนทั้งสิ้น 23 รายชื่อ ส่วนที่เหลืออีก 650 ล้านหุ้นบริษัทจะพิจารณาว่าจะเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนไครบัง เนื่องจากที่ผ่านมา มีกองทุน และนักลงทุน VI หลายรายเข้ามาติดต่อและต้องการซื้อหุ้นของ PSTC หลังบริษัทขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 